

เลขที่ IFEC/สนบ/2560/0073

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง แจ่งผิคนัดชำระหุ้นกู้และดอกเบี้ย

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนราย ใหญ่ จำนวน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญของตราสารหนี้ดังนี้

ตราสารหนี้	หุ้นกู้ของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบไถ่ถอนปี พ.ศ.2560
มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท)
ผู้ออกตั๋ว	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
อายุหุ้นกู้	อายุ 2 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
วันที่ออกหุ้นกู้	5 พฤศจิกายน 2558
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	5 พฤศจิกายน 2560

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีหนังสือคำสั่งให้ นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ประธานกรรมการ หยุดปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานกรรมการบริษัท และให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560 ผลจากคำสั่งดังกล่าวทำให้บริษัทไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ เนื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีหนังสือแจ้งต่อบริษัทพิจารณาว่าการดำเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ประธานกรรมการ อาจเข้าข่ายเป็นการเรียกประชุมที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ การกระทำของบริษัทเข้าข่ายเป็นการมิได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต

โดยเบื้องต้นบริษัทได้ดำเนินการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้บางส่วนแล้ว จำนวน 4,083,289.38 บาท (สี่ล้านแปดหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทสามสิบแปดสตางค์) ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 โดยแบ่งชำระตามสัดส่วนที่เท่ากัน สำหรับส่วนที่เหลือปัจจุบันก็ยังมิได้ชำระ บริษัทได้มีการเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 และเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างต่อผู้ถือหุ้นกู้แล้วนั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์



ดังกล่าวทำให้บริษัทไม่สามารถเรียกประชุมใดๆ ได้ จึงส่งผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ถือหุ้นและผู้ดูแลการไถ่ถอนที่จะถึงกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ทำให้บริษัทอาจชำระล่าช้ากว่ากำหนด

ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าว ซึ่งจะทำให้สามารถบริหารกิจการต่อไปได้ โดยจะแจ้งแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ถือตั๋วแลกเงินในลำดับต่อไป หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร